

Lễ Giỗ Lễ n thánh 66 Linh Mục Trùng Bửu Diệp

Tác Giả: Nguyễn Huy/Ngái Viát

Chúa Nhật, 18 Tháng 3 Năm 2012 05:33

Là một nhà tu hành đã hết lòng, xả thân vì giáo dân của mình khi sống, ... khi mất đi thì lại hiển linh mà đáp lại muôn lời cầu xin cầu giúp mọi người bất kể thuộc tôn giáo nào và sắc dân nào.



Lễ Giỗ Lễ n thánh 66 Linh Mục Phanxico Xaviê Trùng Bửu Diệp và đäc giáo dân và đäng häng ngäi Viát täch cä träng thä täi nhä thä Thánh Linh (Holy Spirit) trên đäng Ward trong thành phố Fountain Valley vào sáng hôm Thứ Bảy, 17 tháng 3.

Hơn 500 đäng häng đã đän tham dä đäng chät thánh đäng.

Sau nhäng nghi thäc mä đäu buäi lễ giỗ do ba Linh Mục Đäng Đình Ngọc Quỳnh, Tränh Văn Ngọcän và Nguyễn NgọcäThä, cäu giáo xä Täc Säy phä trách, Luät Sä Phäm Văn Phä trong cäng đäng giáo dân Giáo Phän Orange County lên nhäc vä ý nghĩa buäi lễ này.

Lä đäc kinh Thánh đäc ba vä linh mục chä lễ và toàn thä đäng häng tham dä đã cät cao nhäng tiếng hát “Vä bên Cha Träng Bửu Diệp,” “Mäng kính Cha Träng Bửu Diệp” vang đäng thánh đäng nhäc mọi người nhä đän nä đäc mà Cha Träng Bửu Diệp đã hiển linh cầu giúp mọi người.

Sau đó Lễ Giỗ đäc Linh mục Chä tä Đình Ngọc Quỳnh nhäc lễ iäu sä của Linh Mục Phanxico Xaviê Trùng Bửu Diệp, người đäc không chä giáo dân mà cä nhäng người ngoại đäo cũng thäng thân kính gọi là “Cha Träng Bửu Diệp.”

Là một nhà tu hành đã hết lòng, xả thân vì giáo dân của mình khi sống, theo lễ iäu Linh Mục Quỳnh nói, khi mất đi thì lại hiển linh mà đáp lại muôn lời cầu xin cầu giúp mọi người bất kể thuộc tôn

giáo nào và số dân nào. Nhưng lữ trưởng đã đăng tải trên báo chí Việt ngữ hời ngoi và một số báo chí Anh ngữ các địa phương để xem là bằng chứng số hiên linh cho nhu cầu ngái có lữ trưởng xin đến Cha đã để cá mãn nguyện.

Cha Trùng Hưng Bưu Điện sinh ngày 1 Tháng Giêng năm 1897 tại Tỉnh Đác, xã Má Lái, huyện Má Luông, tỉnh Mái, tỉnh An Giang. Năm 1904, mẹ mất sớm nên đã theo cha đến Battambang, Kampuchea. Năm 1909, cha số Pherô Lê Huánh Tiến đến ngài vào tiểu chủng viện Cù Lao Giáng sau để cá vào địa chủng viện á Nam Vang (vào thời gian này thì các họ ở trong khu vực chủng báng sông Cáu Long đến thuác vào giáo phận Nam Vang).

Năm 1924, thụ phong linh mục tại Nam Vang. Đến năm 1927 để cá về làm giáo số trong chủng viện Cù Lao Giáng. Đến tháng 3 năm 1930 để cá làm cha số họ ở Tỉnh Sáy để ngá thời chăm sóc mục vụ cho 8 họ ở là Bà Đác, Cám Bá, An Hái, Đáu Sáu, Chá Chi, Khúc Tréo, Đáng Gò và Rách Rán. Trong thời gian làm linh mục, Cha Trùng Hưng Bưu Điện đã rửa tội cho gần 2,000 người.

Khoáng nháng năm 1945-1946 khi pá miền Nam chiến tranh, loạn lạc, các phe phái chém giết lẫn nhau, bá trên có khuyến ngài nên tạm rời khỏi nơi nháng ngài đã cáng quyát táchái, nói rằng: “Tôi số ngá gia đoàn chiên, chết cũng gia đoàn chiên, tôi không đi đâu hết.”

Ngày 12 tháng 3 năm 1946, ngài bá cáng số ná cùng với gần 100 giáo dân họ ở Tỉnh Sáy. Tất cả đến bá giam trong một kho để trú ẩn ở nhà ông Châu Văn Sĩ tại Cây Gáa. Các giáo dân bá tra khảo dã man, Cha Trùng Hưng Bưu Điện đã để ngá lên binh vực chủng viện thay cho giáo dân. Sau đó Cha bá đến rời khỏi nơi này thì thấy thi thể của ngài trong cái áo của nhà ông Châu Văn Máu, thi thể bá nhuáu vết chém á cá, vai báng mã táu. Các giáo dân để cá trá tá do, đã để a thi thể cha về chôn cất trong phòng Thánh của nhà thờ Tỉnh Sáy.

Năm 2010, vào tháng 3, Giám Mục Stephano Tri Báu Thiên giáo phận Cán Thơ chá số thánh lễ di dời hài cốt cha Trùng Hưng Bưu Điện vào phòng mộ kháng trang mới để cá xây cất.

Hàng năm cứ vào ngày 12 tháng 3, giáo dân khắp nơi lại tụ họp cá Giá Cha Trùng Hưng Bưu Điện rửa tội trong thời vụ số tham dự của hàng trăm người tin để cá ná a Cha Trùng Hưng Bưu Điện đã hián linh cáu giúp cho.

Năm nay tác Lữ Giám Mục Thánh 66 Linh Mục Truyền Bào Di Sản, ban tác thuác cáng đáng giáo dân giáo phận O.C. tác góp chá ký áng há Tuyên Thánh Cha Truyền Bào Di Sản. Đây là công viác cáa tác Truyền Bào Di Sản Foundation. Theo các vá trong tác này cho biát thì “đây là bác đáu kêu gái mái ngái trên toàn thá giái góp chá ký vào Thánh Nguyễn Thánh gái lên áy Ban Tuyên Thánh cáa Tòa Thánh La Mã. Theo Huán Thá Sanctorum Mater do Bá Tuyên Thánh ban hành năm 2007 thì Thánh Nguyễn Thánh càng góp đác nhiáu chá ký bao nhiáu thì tián trình xét duyát tuyên thánh Cha Truyền Bào Di Sản càng có nhiáu thuán lái báy nhiáu.” Háu hát ngái đán tham dá Lữ Giám Mục Thánh 66 Linh Mục Truyền Bào Di Sản đáu sát sáng ký vào Thánh Nguyễn Thánh.